



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ โดยกำหนดรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ (เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ (รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้) ดังนี้

๑.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ยื่นเอกสารและรับรองตนเองในการสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้น เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

๒. วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบางน้ำเปรี้ยว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ตามกำหนดการ ดังนี้

วัน/เวลา	การสอบ	คะแนน
๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก - ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ - บุคลิกภาพและท่วงท่า วาจา - วุฒิภาวะทางอารมณ์และปฏิภาณไหวพริบ - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติในการ ทำงาน	๑๐๐
รวม		๑๐๐

/๓. ให้ผู้เข้าสอบ...

๓. ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ไปแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบด้วยทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๔. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายจักรินทร์ แจ่มใส)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘)

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ -นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	Miss Adjei Precious Clementina	
๒	๐๐๒	Mrs. Ammara Abid	
๓	๐๐๓	Mr. Rashid Aminu Asare	
๔	๐๐๔	Mr. Dennis Kiprop	
๕	๐๐๕	Mr. Clive Onchiri Omweri	
๖	๐๐๖	Mr. Jonas Tangkpa	

